

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ
(Government Information Classification Guideline)

.....

๑. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีหน้าที่เตรียมการด้านการพัฒนาดิจิทัลของประเทศและกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) ขึ้น โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานคณะทำงานฯ และต่อมาคณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศได้เสนอแนวทางการจัดการและแผนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลภาครัฐ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการจำแนกประเภทของระบบข้อมูลและผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ระบบข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ ๒) ระบบข้อมูลสำคัญ และ ๓) ระบบข้อมูลทั่วไป

อนึ่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงาน และเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเภทของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีความเข้าใจตรงกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเหมาะสม คณะทำงานศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “การจัดทำแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government Information Classification Guideline)”

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐร่วมกันกำหนดกฎเกณฑ์การจำแนกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและสามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันในอนาคต

๒.๓ เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำเกณฑ์การจำแนกข้อมูลไปใช้ในการประเมินประเภทข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับรูปแบบของศูนย์ข้อมูลในแต่ละประเภท

๓. รายละเอียดกิจกรรม

๓.๑ เสวนา เรื่อง “แนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government Information Classification Guideline)”

๓.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government Information Classification Guideline)

๔. ระยะเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙:๐๐ – ๑๖:๐๐ น. ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

๕. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนกระทรวง กระทรวงละ ๕ ท่าน ซึ่งเป็น ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ และนักกฎหมาย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government Information Classification Guideline)
 โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)
 วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
 ณ ห้องจูปีเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

เวลา	หัวข้องาน	วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
๐๙:๐๐ - ๐๙:๓๐ น.	ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน	
๐๙:๓๐ - ๐๙:๔๕ น.	กล่าวรายงาน	ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๐๙:๔๕ - ๑๐:๐๐ น.	กล่าวเปิดงาน	นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๐:๐๐ - ๑๐:๒๐ น.	บรรยาย เรื่อง Government Information Classification Practice	ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๑๐:๒๐ - ๑๐:๓๕ น.	รับประทานอาหารว่าง	
๑๐:๓๕ - ๑๒:๐๐ น.	เสวนา เรื่อง “แนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ (Government Information Classification Guideline)”	ผู้ร่วมเสวนา ๑. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ๒. ผู้แทนสำนักงานสภามั่นคงแห่งชาติ ๓. ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ๔. นายไชยเจริญ อติแพทย์ President ACIOA (ASEAN CIO ASSOCIATION) ดำเนินการเสวนา โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน	
๑๓:๐๐ - ๑๔:๓๐ น.	การแบ่งกลุ่มระดมสมองการจำแนกประเภทข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐ	
	กลุ่มที่ ๑ ประเภทข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ	กลุ่มที่ ๒ ประเภทข้อมูลสำคัญ
		กลุ่มที่ ๓ ประเภทข้อมูลทั่วไป
๑๔:๓๐ - ๑๕:๐๐ น.	นำเสนอสรุปผลการระดมสมอง	ผู้แทนทั้ง ๓ กลุ่ม
๑๕:๐๐ - ๑๕:๑๕ น.	รับประทานอาหารว่าง	
๑๕:๑๕ - ๑๕:๔๕ น.	กล่าวสรุปแนวทางการแบ่งประเภทข้อมูลภาครัฐ และก้าวต่อไปของการดำเนินงาน	นายนิเวศ มิ่งมิตรโอฟาร ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฏิบัติการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๑๕:๔๕ - ๑๖:๐๐ น.	ช่วง ถาม - ตอบ / กิจกรรม Lucky Draw	

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม